

Số: /BC-LĐTBOXH

Ninh Bình, ngày tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tại Văn bản số 101/UBND-VP2 ngày 25 tháng 7 năm 2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tuyên truyền, quán triệt, triển khai các văn bản của Trung ương, của tỉnh về cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức dưới nhiều hình thức như tại các hội nghị giao ban, các buổi sinh hoạt ... qua đó giúp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hiểu rõ được các nội dung, nhiệm vụ trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức trong thực thi công vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nhất là việc phục vụ, giải quyết hồ sơ, công việc cho người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong cơ quan phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo công khai, minh bạch.

II. KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh công bố danh mục TTHC mới được Bộ LĐTBOXH ban hành, từ đầu năm đến nay Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 05 Quyết định công bố danh mục TTHC: Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2023; Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2023; Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2023; Quyết định số 343/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2023; Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023. Công bố Danh mục 11 thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ 10 TTHC thuộc lĩnh vực việc làm, lao động -

tiền lương, bảo trợ xã hội, người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình.

- Thực hiện công bố, công khai đầy đủ 100% bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội dưới các hình thức: niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở, đăng trên Website của Sở, trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh và trên cơ sở dữ liệu quốc gia để các tổ chức, cá nhân dễ dàng tra cứu thông tin các thủ tục hành chính. Đến hết ngày 12 tháng 9 năm 2023, số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở là 178 thủ tục thuộc 11 lĩnh vực: Người có công; Bảo trợ xã hội; Giảm nghèo; Việc làm; An toàn, vệ sinh lao động; Quản lý lao động ngoài nước; Lao động, tiền lương, quan hệ lao động; Giáo dục nghề nghiệp; Trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Quản lý lao động nước ngoài; trong đó cấp tỉnh 132 thủ tục, cấp huyện 29 thủ tục, cấp xã 17 thủ tục. Số thủ tục hành chính đang thực hiện tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là 132 thủ tục hành chính.

- Số lượng thủ tục hành chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề nghị đưa ra trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh: 86 TTHC, còn lại 46 TTHC đề nghị không đưa ra trung tâm phục vụ hành chính công (trong số 46 TTHC không đưa ra trung tâm phục vụ hành chính công có 22 TTHC liên thông từ cấp xã, huyện lĩnh vực Người có công; 04 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Nội vụ; 02 TTHC thuộc thẩm quyền của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 09 TTHC thực hiện tại trung tâm dịch vụ việc làm; 5 TTHC thực hiện tại trung tâm Bảo trợ xã hội; 01 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 01 TTHC thực hiện tại Cơ sở cai nghiện; 02 TTHC thuộc thẩm quyền của ngân hàng chính sách xã hội).

2. Rà soát, đơn giản hóa TTHC, tái cấu trúc, cắt giảm quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC

- Thường xuyên chỉ đạo các phòng nghiệp vụ rà soát, chuẩn hóa, xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Đến nay 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được xây dựng quy trình điện tử trên cổng dịch vụ công.

- Tham mưu, đề xuất cung cấp dịch vụ công toàn trình đối với 105 TTHC (*cấp tỉnh 85 TTHC, chiếm 74%; cấp huyện 16 TTHC, chiếm 64%; cấp xã 4 TTHC, chiếm 23,5%*) và cung cấp dịch vụ công một phần đối với 53 TTHC (*cấp tỉnh 30 TTHC, chiếm 26%; cấp huyện 09 TTHC, chiếm 36%; cấp xã 13 TTHC, chiếm 76,5%*).

- Thường xuyên rà soát, cắt giảm các bước, thời gian trong quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Tính đến 12 tháng 9 năm 2023, tổng số TTHC đã cắt giảm thời

gian là 48 TTHC, tổng thời gian thực hiện cắt giảm là 362 giờ so với tổng số thời gian được bộ LĐTBXH công bố. Trong đó có 12 TTHC cắt giảm 08 giờ; 16 TTHC cắt giảm 04 giờ; 01 TTHC cắt giảm 16 giờ; 01 TTHC cắt giảm 20 giờ; 14 TTHC cắt giảm 02 giờ; 100% TTHC đã cắt giảm 01 bước thực hiện so với quy trình nội bộ cũ, trong đó có 13 thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp.

3. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức, trách nhiệm thực thi công vụ trong toàn ngành. Tập trung cao, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, có những giải pháp mới, kịp thời để khắc phục khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh chưa có tiền lệ; từng cán bộ, công chức và người lao động, nhất là vai trò, trách nhiệm của đứng đầu được nâng cao; tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm được chú trọng; các vấn đề được giao phụ trách, quản lý được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả không có tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm, không có tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác. Do đó, đến nay các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

- Tập trung hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về pháp luật lao động. Tiếp nhận và thẩm định 42 nội quy lao động của 42 đơn vị; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tại 125 doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài với 841 người lao động nước ngoài đang làm việc; tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của pháp luật lao động, ATVSLĐ tại 10 doanh nghiệp, xác nhận 55 máy thiết bị đưa vào sử dụng có yêu cầu nghiêm ngặt của 02 đơn vị.

- Từ đầu năm 2023 đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm đã tổ chức 23 phiên giao dịch việc làm (8 phiên định kỳ, 03 phiên chuyên đề, 01 phiên lưu động, 11 phiên online kết nối với các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc); hỗ trợ trên 300 lượt doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh; đã tư vấn việc làm, học nghề cho 18.808 lượt người, đã giới thiệu, cung ứng và tuyển 3.112 người lao động theo đề nghị của người sử dụng lao động.

- Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động TBXH đã chủ động phối hợp với Sở Công thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan để theo dõi, nắm tình hình lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn doanh nghiệp bố trí sử dụng lao động phù hợp để duy trì sản xuất, thực hiện đúng chế độ về tiền lương, BHXH, BHYT đối với người lao động đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn, giải quyết đầy đủ, nhanh chóng chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho

người lao động của doanh nghiệp phải nghỉ việc theo đúng quy định, hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động.

Trên đây là kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, LĐVL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hữu Tuyên

